



ประกาศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ โควตาพิเศษ รอบที่ ๗

ด้วย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๘ โควตาพิเศษ (รอบที่ ๗) ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

หลักสูตร ๔ ปี

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	สาขาที่ผ่านการคัดเลือก
๑	นางสาวชฎาภา ไชยบัน	การบัญชี
๒	นางสาวฮาวา อ่ำหมัด	การบัญชี
๓	นางสาวรัฐัญญา ช่วยการ	การบัญชี
๔	นางสาวนุรุอาฮ์ไสะห์ สะมะแอ	การบัญชี
๕	นางสาวธิดาวรรณ สมมี	การบัญชี
๖	นางสาวเมธรัตน์ จันทรเพ็ญ	การบัญชี
๗	นางสาวกัญญพัชร จินดา	การบัญชี
๘	นางสาวอาลดา สอืดประเสริฐ	การบัญชี
๙	นางสาวอภัสรา นาคขวัญ	การบัญชี
๑๐	นางสาวจุฑารัตน์ อัครเทพ	การบัญชี
๑๑	นางสาวกันติชา หีบเพ็ชร	การบัญชี
๑๒	นางสาวชาลิษา เกาะกลาง	การบัญชี
๑๓	นายทิวากรณ์ ประทุมวัน	การบัญชี
๑๔	นางสาวเบญจมาศ เยาว์แสง	การบัญชี
๑๕	นางสาวธนัญญา เรืองพุทธ	การบัญชี

๑๖	นางสาวชลธิชา บินยาโก๊บ	การบัญชี
๑๗	นางสาวชญานันท์ สหบดีน	การบัญชี
๑๘	นางสาวรุจิษยา รัตนโชติ	การบัญชี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
๑	นายจิรวัดน์ สีหนู	การท่องเที่ยวและการบริการ
๒	นายกฤติเดช นวลน้อม	การท่องเที่ยวและการบริการ
๓	นางสาวจุฑาธิปต์ เชื้อพุทธ	การท่องเที่ยวและการบริการ
๔	นายศิริพัฒน์ ขาวเล็ก	การท่องเที่ยวและการบริการ
๕	นางสาวกาญจนา ชัยวัง	การท่องเที่ยวและการบริการ
๖	นางสาวณัฐธินา ขุนสวัสดิ์	การท่องเที่ยวและการบริการ
๗	นางสาวสุวดี วิบูลย์ลาภ	การท่องเที่ยวและการบริการ
๘	นางสาวภรรณิกา นกขุ่ม	การท่องเที่ยวและการบริการ
๙	นางสาวมนัสศรีณย์ หนองคล้า	การท่องเที่ยวและการบริการ
๑๐	นางสาวนัชรีน ดือราม	การท่องเที่ยวและการบริการ
๑๑	นางสาวฐิตินันท์ มีเจริญ	การท่องเที่ยวและการบริการ
๑๒	นางสาวธราดี ทัญพัก	การท่องเที่ยวและการบริการ
๑๓	นางสาวอทิตยา ผลาผล	การท่องเที่ยวและการบริการ
๑๔	นางสาวเมธิตา สุวรรณ	การท่องเที่ยวและการบริการ
๑๕	นางสาวโสธยา หลงโหด	การท่องเที่ยวและการบริการ
๑๖	นางสาวธีรณุช โมทอง	การท่องเที่ยวและการบริการ
๑๗	นายศราวุฒิ ทองคง	การท่องเที่ยวและการบริการ
๑๘	นางสาวนุสรรา สุวามีน	การท่องเที่ยวและการบริการ
๑๙	นายรัชชานนท์ บุญรัตน์	การท่องเที่ยวและการบริการ
๒๐	นายอานัส คำ	การท่องเที่ยวและการบริการ

## หลักสูตรเทียบโอน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
๑	นางสาวกรัณหา รามอินทร์	การบัญชี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
๑	นางสาวณัชชา กลีบสังข์ทอง	การท่องเที่ยวและการบริการ
๒	นางสาวศศิมา ภาชนะทอง	การท่องเที่ยวและการบริการ
๓	นางสาวธัญญาภรณ์ หวังเบญจหมัด	การท่องเที่ยวและการบริการ
๔	นางสาวรุ่งทิวา หวังเสล	การท่องเที่ยวและการบริการ

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และสามารถพิมพ์ใบชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. และสแกนเข้าไลน์กลุ่มสาขาวิชา เพื่อรับทราบข่าวสารต่างๆประกาศหน้าเว็บไซต์ [www.cht.rmutsv.ac.th](http://www.cht.rmutsv.ac.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภากา)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ



สาขาบริหารธุรกิจ  
สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน)



สาขาบริหารธุรกิจ  
สาขาวิชาการจัดการและการพัฒนาธุรกิจ



สาขาบริหารธุรกิจ  
สาขาวิชาการบัญชี ๔ ปี

